



ชีวิตใหม่หลังจากได้รู้จักกับพระเจ้า  
ฉันได้รับการหนุนใจให้เล่าเรื่องราวชีวิตที่ได้รู้จักกับพระเจ้า♥

ฉันเกิดและเติบโตในครอบครัวที่ยากจนและหย่าร้าง ชีวิตของฉันถูกหันไปเหมาตามความยากลำบาก ถูกฝากเอาไว้ให้อยู่กับครอบครัวนั้นที่ ครอบครัวนี้ที่ จำได้ว่าเคยไปอยู่ในสถานคำบริการโสเภณีด้วย วันหนึ่งฉันได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวญาติที่เราไว้ใจที่สุด แต่ก็พบว่าญาติผู้ชายได้พยายามที่จะข่มขืนฉัน ตอนอายุ 10 ปี ตอนนั้นแม่ของฉันที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้พยายามต่อสู้จนสุดกำลังเพื่อฉันและพาฉันหนีให้พ้นจากสถานการณ์แยๆเหล่านั้น เวลานั้นไม่มีแม่สักคนเดียวที่เชื่อว่าฉันถูกละเมิดทางเพศ เว้นแต่แม่ของฉันเพียงคนเดียว ชีวิตของฉันหลังจากนั้นถูกดำเนินมาอย่างยากลำบาก ฉันรู้สึกหมดหวัง โดดเดี่ยว อาย และกลัวมาโดยตลอด ฉันกลายเป็น โรคซึมเศร้าตอนอยู่มหาวิทยาลัยปี 1 ฉันไม่มีเพื่อน ผลการเรียนตกต่ำ ฉันหลุดทุนเรียนฟรีของมหาวิทยาลัย และฉันกำลังวางแผนจะฆ่าตัวตาย!

แต่พระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของฉันทันเวลา... ในขณะที่ฉันนั่งทานอาหารกลางวัน  
อยู่ลำพัง มีรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามานั่งด้วยและพยายามที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตของ  
ตนเองที่ได้พระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์ให้ฉันฟัง ฉันพยายามปฏิเสธในตอนแรก แต่  
เธอไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจ จนกระทั่งฉันได้ฟังจนจบ แล้วเธอก็ได้เชิญชวนให้ฉัน  
เข้าร่วมคริสตจักรเล็กๆ ในมหาลัทธิที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลคริสต์มาส ฉัน  
ตกลงไปกับเธอ ในคืนนั้นฉันรู้สึกได้รับการสวมกอดแน่นและเนิ่นนาน ฉันรู้สึกว่า  
น้ำตาทุกหยดมันได้มลายหายไปหมดสิ้น และหลังจากวันนั้นฉันก็พบว่าชีวิตของฉัน  
ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ฉันดำเนินชีวิตต่างออกไปจากเดิม จากคนที่เคยซึมเศร้าไม่  
เคยได้รู้จักกับรอยยิ้มกว้างๆ ได้กลายมาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี  
หัวเราะง่ายขึ้น ยิ้มง่าย ๆ กับทุกสิ่ง อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ฉันอยากจะให้อยู่กับ  
ทุกคนที่มีส่วนทำให้ฉันได้รับความเจ็บปวดและใจสลาย จากที่ฉันเคยมีชีวิตที่  
หวาดกลัว วันนี้กลับอยากจะรักทุกคนอย่างใจกว้างขวาง ฉันเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่  
แล้ว! ฉันมีชีวิตที่สวยงามและเต็มไปด้วยความสุขกับครอบครัวของฉัน ฉันกลายเป็น  
เป็นภรรยาที่ดีของสามีและแม่ที่ดีของลูก และไม่ว่าอดีตของฉันจะเป็นยังไง? จะ  
ผ่านอะไรมา? วันนี้ฉันได้สร้างมูลค่าวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะสืบทอดให้กับรุ่นลูก  
รุ่นหลานของฉันใหม่แล้ว เขาจะต้องไม่ดำเนินชีวิตในแบบที่แตกหักแบบฉัน! เขา  
จะต้องมีอนาคตที่ดีกว่าฉัน! และเขาต้องมีชีวิตที่ดีมากกว่าฉัน! เพราะว่วันนี้ความ  
รักของพระเจ้าจะอยู่กับฉันและครอบครัวของฉันจนวันนั้น วันพรุ่งนี้ และตลอด  
ไป!

-

ดังนั้นไม่ว่าอดีตของคุณจะเป็นยังไง? จะผ่านอะไรมา? ฉันเชื่อ! ว่าพระเจ้าสามารถ  
มอบชีวิตใหม่ให้คุณได้! หากว่าพระเจ้าทรงรักษาหัวใจที่แตกสลายของฉันให้หาย  
ดีได้ พระองค์ก็ทำกับคุณได้เช่นกัน!

ขอพระเจ้าพบกับคุณในแบบที่คนเป็น ในตอนนี้ นะคะ พระเจ้ารักคุณค่ะ 😊❤️

-

วิว